



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)

การพิจารณาข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลี้ยงสุนัขของประชาชน: วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.... เพื่อพิจารณาข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลี้ยงสุนัขของประชาชน เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายอำเภอเสลภูมิ พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกาศและบังคับใช้ต่อไป



โครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน": วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ช่วยเหลือเงินค่าปลงศพแก่สมาชิก อปพร. ที่ถึงแก่กรรม ณ วัดป่าศีลนาราม บ้านแห่ ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด



**การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ:** วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... เพื่อพิจารณาข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกอบกิจการของประชาชนและอัตราค่าธรรมเนียมของกิจการ เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายอำเภอเสลภูมิพิจารณาเห็นชอบเพื่อประกาศ และบังคับใช้ต่อไป



**ประชุมสภา:** วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาที่สำคัญ หลายประการ เช่น การพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงจำนวน ๒ เรื่อง



**การประชุม การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี:** วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุม การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกองครปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสลภูมิ ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น ๑๗ อปท.



**การร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศ:** วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ดูแลระบบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง (Facebook) ได้รับแจ้งการขอความช่วยเหลือ ติดต่อญาติพี่น้องซึ่งตนเองไม่สามารถติดต่อได้ อบต.นาเลิง จึงให้เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ในตำบลเพื่อติดต่อประสานงานญาติให้กับผู้ร้องฯ (ขอภัยที่ต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัวของแฟนเพจและของญาติครับ) หากแฟนเพจ ท่านใดต้องการความช่วยเหลือตามภารกิจและหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง สามารถ Inbox เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องดังกล่าวดำเนินการ

๑. 19:10

ขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะ

สวัสดีครับ

กำลังเดินทางลงพื้นที่บ้านไชยวานครับ

รอรับโทรศัพท์นะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

อยากได้เบอร์โทรทางบ้านค่ะ

ครับ

ตอนนี้พอมีอาการแย

จะหา เบอร์ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อให้ นะครับ พงษ์นี้เข้า ทาง อบต นาเลิงจะประสานให้ครับ ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับครับ



**การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:** วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาเลิง โดยประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการบริหารจัดการ ๒. ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา ๓. ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง ๔. ด้านบริการสาธารณะ ๕. ด้านธรรมาภิบาล และ ๖. ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งภายหลังการตรวจประเมิน ท่านคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อความถูกต้องตามระเบียบให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการอย่างสูงสุดต่อไป



กิจกรรม Big cleaning days: วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรม Big cleaning days ทำความสะอาดภายในห้องทำงานและบริเวณรอบอาคารที่ทำการของ อบต.นาเลิง ภายใต้หลักการ ๕ ส. เพื่อเตรียมความพร้อมอาคารสำนักงานให้พร้อมการใช้งาน และทัศนียภาพของที่ทำการฯ ประกอบสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ



การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง: วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง ได้จัดการประชุม คณะกรรมการฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐ โดยพิจารณาข้อประชุมต่างๆ เช่น รายการผลการดำเนินงาน รายงานสถานะทางการเงิน และการติดตามโครงการที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ พร้อมกับแจ้งแนวทางและกฎระเบียบใหม่ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ



ประธานิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรพันธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง